



Năm 2020: Nâng tầm ngoại giao đa phương



Năm 2020 đánh dấu mốc son quan trọng khi Việt Nam đảm nhiệm cùng lúc vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ những nhận định về vai trò “kép” của Việt Nam cùng như những định hướng của ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ tới.

Sự trưởng thành vượt bậc

Theo Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch ASEAN hay Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên năm 2020 có dấu ấn đặc biệt quan trọng bởi chưa bao giờ trong một năm, Việt Nam cùng lúc đảm nhiệm hai trọng trách như vậy.

“Đó là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng nói lên sự trưởng thành vượt bậc của Việt Nam qua hơn 20 năm tham gia và đóng góp tích cực vào các diễn đàn đa phương, các tổ chức khu vực và quốc tế, các định chế toàn cầu, như ASEAN, APEC, ASEM, Liên hợp quốc, Không liên kết, G20, G7, Pháp ngữ... Thực tế cho thấy, mỗi lần đăng cai những hoạt động đa phương lớn đều đem lại nhiều lợi ích cho đất nước ta, trong đó có việc nâng cao uy tín, vị thế và tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế”, Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh.

Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư tháng 6/2018 đã xác định Việt Nam cần chuyển từ “tham dự” sang “chủ động tham gia”, “tích cực đóng góp”, “xây dựng, định hình” các thể chế đa phương, nỗ lực vươn lên đóng vai trò “nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải” phù hợp với khả năng và lợi ích của Việt Nam.

Những trọng trách trong năm 2020, theo Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, “không những nói lên uy tín sẵn có của Việt Nam, mà chính là sự thể hiện

kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với năng lực và đóng góp của nước ta trong những vấn đề chung của nhân loại, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và các khu vực đang diễn biến phức tạp, bất ổn và khó lường”.

Chia sẻ về tầm nhìn của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, ông Bùi Thanh Sơn cho biết, với chủ đề và những ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2020 là “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước thành viên thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường. Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các bạn bè, đối tác cùng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

ASEAN là mái nhà chung của 10 nước Đông Nam Á; vì vậy ASEAN có “vùng” thì Việt Nam mới “mạnh”. Kể vai sát cánh cùng các nước ASEAN và các đối tác, Việt Nam sẽ góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế, hiệu quả của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Với vai trò là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là Chủ tịch luân phiên trong tháng 1/2020, Việt Nam sẽ gánh vác trách nhiệm bảo đảm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tham gia giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhiều quốc gia. Việt Nam sẽ có hai dịp đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào

tháng 1/2020 và tháng 4/2021.

“Theo dự kiến, chúng ta sẽ tham gia tích cực vào các phiên thảo luận mở bàn về việc đề cao Hiến chương Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh thế giới cũng như một số vấn đề khác, thúc đẩy tìm kiếm giải pháp công bằng, thỏa đáng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của tất cả các bên liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế”, Thứ trưởng Thường trực thông tin.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ của mình, Việt Nam cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm về tài thiết hậu xung đột, hòa giải dân tộc, tái thiết đất nước, hội nhập và phát triển, giải quyết hậu quả chiến tranh, bom mìn, thúc đẩy vai trò phụ nữ và trẻ em trong hòa bình, an ninh, thúc đẩy nỗ lực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đây là những vấn đề Việt Nam đã có kinh nghiệm, đang tham gia tích cực và sẵn sàng chia sẻ với các nước.

Vị thế mới, khát vọng mới

Với nỗ lực không ngừng và những đóng góp đáng ghi nhận cho khu vực và thế giới, Việt Nam ngày càng chứng tỏ được vị thế đang lên trên trường quốc tế. Đây là cơ sở để Việt Nam nuôi dưỡng những khát vọng mới, sánh vai

Những trọng trách là sự thể hiện kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với năng lực và đóng góp của Việt Nam...

cùng bạn bè năm châu, tiến nhanh trên con đường phát triển thịnh vượng và bền vững.

Dẫn thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thể hiện khát vọng và quyết tâm của Việt Nam trở thành một “quốc gia đổi mới sáng tạo”, một nền kinh tế liên kết sâu rộng với kinh tế toàn cầu, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định, với quyết tâm nắm bắt cơ hội và lợi thế của Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Việt Nam sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nỗ lực vượt qua thách thức, tạo ra làn sóng đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ. Thông điệp của Thủ tướng đã nhận được nhiều sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của các bạn bè, đối tác và các doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Theo ông Bùi Thanh Sơn, trên bình diện hội nhập quốc tế, triển khai chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa, với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, năm 2018, Ban Bí thư đã thông qua Chỉ thị 25 về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.

“Đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành một văn kiện chỉ đạo riêng về đối ngoại đa phương; đánh dấu cột mốc quan trọng về tư duy đối ngoại. Theo đó, Việt Nam phấn đấu dần đóng vai trò “nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải” tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể”, Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh.

Với kỳ vọng lớn của hội nhập

và phát triển của đất nước trong những năm tới cùng phương châm chủ động, sáng tạo trong hành động, đối ngoại Việt Nam đang nỗ lực cùng với các ngành, lĩnh vực khác để hiện thực hóa những khát vọng đó.

Ngoại giao Việt Nam thời 4.0

Nhận định về định hướng của ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn cho rằng, ngoại giao Việt Nam đã và đang có những bước chuyển mình nhanh chóng, tập trung vào các nhiệm vụ chủ chốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, ngoại giao kinh tế - văn hóa - nhân dân, bảo hộ công dân, quyền và lợi ích doanh nghiệp. Đây cũng là các trụ cột của ngoại giao Việt Nam sẽ được triển khai đồng bộ trong những năm tới để đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc.

Sau gần 35 năm Đổi mới, trong đối ngoại đa phương, Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào các thiết chế đa phương, đồng thời chuyển từ “tham gia” sang chủ động đóng góp, xây dựng, định hình các cơ chế hợp tác. Ngoại giao Việt Nam tích cực tham gia vào thúc đẩy tiến trình liên kết kinh tế, xóa bỏ các rào cản thương mại và đầu tư thông qua ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)...

Theo Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, một điều không thể thiếu và là trọng tâm trong công tác xây dựng ngành của Bộ Ngoại giao là xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại chuyên nghiệp, có trình độ áp dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ - đội ngũ “quản lý tri thức”, đưa công nghệ thông tin vào trong ngành ngoại giao nhằm hiện đại hóa Ngoại giao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhiệm vụ chính trị và đối ngoại của đất nước trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đang triển khai hợp tác cụ thể với Bộ Ngoại giao các nước qua bình thức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. “Từ kinh nghiệm của các nước phát triển đã hiện đại hóa mạnh mẽ Bộ Ngoại giao như Đức, Pháp, Mỹ... chúng tôi tiến hành tham khảo, học tập kinh nghiệm và với điều kiện cụ thể của Việt Nam, có thể nói rằng chúng ta đã có những bước tiến nhanh trong hiện đại hóa ngành ngoại giao Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”, Thứ trưởng Thường trực chia sẻ.

NHẬT PHONG (ĐH)